



พิธา ลุ้นกลับสภาฯ 24 ม.ค. หากไม่รอด คดีอาญารอฟัน!

วิเคราะห์ สถานการณ์

ท ลังเรื่อง หุ่นสื่อไอทีวี ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ยืดเยื้อมานานตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566 ในที่สุดก็จะมาถึงจุดสิ้นสุดเสียที เพราะวันพุธกลางคืนที่ 24 ม.ค. เวลาบ่ายสองโมงตรง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัย **คดีหุ่นสื่อไอทีวี** อันเป็นคำร้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีเป็นสื่อที่หุ่นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น ซึ่งประกอบกิจการหนึ่งสื่อพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ

ชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ สส. ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ และต่อมากล้องศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ก็มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็น สส. นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้น จึงเท่ากับเป็นเวลารวม 6 เดือนแล้ว ที่พิธาไปรัฐสภาได้ แต่เข้าห้องประชุมสภาฯ ไม่ได้ แต่หากวันพุธที่ 24 ม.ค. นี้ ถ้าเสียงข้างมากของศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้อง อันหมายถึง **พิธาชนะคดี** ก็จะทำให้พิธาเดินกลับเข้าห้องประชุมสภาฯ ได้ทันทีหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นลง คำร้องคดีพิธาพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดห้องพิจารณาไต่สวน คำร้องเมื่อ 20 ธ.ค.2566 ซึ่งพิธาได้นำพยานหลักฐานสำคัญในคดีไปให้ถ้อยคำกับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม จากที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะป็นหลักฐานส่วนตัวในเรื่องของผู้จัดการมรดก ที่หลังพิธาได้รับโอนหุ้นดังกล่าวมาจากบิดา และต่อมา ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 รวมถึงหลักฐานเอกสารคำยืนยันจากสำนักงาน กสทช. ที่เป็นหน่วยงานในการ



ควบคุมกิจการสื่อโทรทัศน์ เช่น การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีโทรทัศน์ เพื่อสู้คดีว่า ITV ที่ไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศตั้งแต่ ยกเลิกสัญญาวันที่ 7 ม.ค.2550 จึงไม่ถือว่าประกอบกิจการสื่อฯ แล้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ แนววงการเมืองและนักกฎหมาย แม้แต่ สส.พรรคก้าวไกล ต่างบอกตรงกันว่า ประเมินทิศทาง การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ แบบ **เดาทางยาก** ว่าสุดท้าย ผลการ ลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเช้าวันพุธที่ 24 ม.ค. ก่อนจะ นำไปอ่านในตอนบ่ายสองโมงจะออกมาอย่างไร?

เพราะแม้ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวางบรรทัดฐานไว้แล้ว กับคำร้องคดีถือหุ้นสื่อของ **ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในคดีหุ้นสื่อบริษัท วิ-ลัค มี เดียฯ** ว่า แม้บริษัท วิ-ลัค มีเดียฯ จะเลิกการประกอบธุรกิจสื่อไปแล้ว แต่เมื่อยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ธนาธร ถือหุ้นดังกล่าวไว้จนถึงวันลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี 2562 จึง ทำให้ถือว่า ขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร สส. จนทำให้ธนาธรกลายเป็น สส.ของสภาชุดที่แล้ว คนแรกที่ต้องหลุดจาก สส. จากการถือ หุ้นสื่อฯ

อย่างไรก็ตาม มีการมองกันว่า บริบทและรูปคดีของพิธามี ความแตกต่างจากเคสของธนาธรค่อนข้างมาก จึงทำให้พิธาก็ยังมี โอกาสลุ้นชนะคดีอยู่

วิเคราะห์ทิศทาง การวินิจฉัยคดีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาไว้เบื้องต้นว่า

ลำดับแรก ตุลาการศาล ธรณ.จะพิจารณาก่อนว่า ไอทีวียัง ประกอบกิจการเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือไม่ โดยจะยังคงยืนยันตาม หลักการเดิม ที่เคยวางไว้ว่า ธุรกิจที่จดทะเบียนทำกิจการสื่อด้วย แม้จะยุติการดำเนินการ ยุติการแพร่ภาพออกอากาศมาหลายปี แต่ หากยังไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการกับกรมทะเบียนการค้า จะ ถือว่ายังทำธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่

โดยหากท้ายที่สุด ถ้าเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาล รัฐธรรมนูญเห็นว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสื่อแล้ว เพียงแต่ที่ ยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกกิจการเพราะอยู่ระหว่างการรอฟังผลทางคดีที่ ค้างอยู่ในชั้นศาลปกครอง ที่หากออกมาแบบนี้ ก็คือการยกคำร้อง ซึ่ง จะทำให้พิธานะคดี ได้เดินกลับเข้าห้องประชุมสภาฯ ไม่ถือว่าขาด คุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.

ทว่าหากเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ไอทีวี ที่แม้จะยุติการออกอากาศไปแล้ว แต่การที่ยังไม่แจ้งยกเลิกการ ประกอบกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงยังถือว่าประกอบกิจการเป็น สื่ออยู่ เพราะยังคงมีการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ให้เห็นอยู่ เช่น การ ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

จากนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะไปพิจารณาในประเด็นที่ ว่า พิธามีเจตนาครอบครองหุ้นไอทีวีดังกล่าวก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้ง

สส.ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ เหตุใดถึงไม่มีการโอบหรือจำหน่ายหุ้นออกไปก่อนสมัครรับเลือกตั้ง

โดยหากเสียงข้างมากของที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า พิธา มีเจตนาถือครองหุ้นไอทีวีที่เป็นกิจการสื่อไว้ แต่เมื่อเห็นว่าอาจเกิดปัญหาขึ้น ต่อมา พิธา จึงโอนหุ้นออกไปเมื่อ 25 พ.ค. 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคก้าวไกลกำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลหลังชนะเลือกตั้ง ซึ่งหากเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นมาในแนวทางนี้ ก็หมายถึงศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พิธา มีเจตนาครอบครองหุ้นไอทีวีที่ยังเป็นกิจการสื่ออยู่ จึงถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส.

ที่ก็คือ ทำให้พิธาหลุดจากการเป็น สส.ทันที โดยจะให้ผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 แต่จะไม่มีเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์การเมือง-การเลือกตั้งแต่อย่างใด

กระนั้น มีการมองกันว่า หากพิธาไม่รอด ก็ให้จับตาดูว่า กกต. จะขยับฟันดาบสองพิธาในคดีอาญา ตามมาหรือไม่ ด้วยการยื่นเอาผิดตามมาตรา 151 พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส. ที่บัญญัติว่า

“ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ได้ สมัครรับเลือกตั้ง หรือทำหน้าที่สื่อยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี หรือ 20,000-200,000 บาท ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี”

หลังก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวหลุดมาจากตึกสำนักงาน กกต. ว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนของ กกต. ที่ไต่สวนเอาผิดคดีอาญากับพิธา มีความเห็นให้ยกคำร้อง เพราะมองว่า การเอาผิดตามมาตรา 151 ที่เป็นเรื่องทางอาญานั้น อนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าข่ายว่ามีเจตนา หาก กกต. เอาผิดคดีอาญาต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ต่อมา มีข่าวว่า กรรมการ กกต. ขอให้อนุกรรมการฯ เปรกการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่สำคัญปรากฏออกมาหรือไม่ และศาลตัดสินอย่างไร จากนั้นจึงจะมีการนัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่า จะเอาผิด “พิธา” ในคดีอาญา หรือจะยกคำร้อง ตามที่เคยมีความเห็นก่อนหน้านี้

ดังนั้น 24 ม.ค. นี้ หากพิธารอด ก็พ้นวังหนามการเมืองทั้งหมด แต่หากไม่รอด ก็อาจเจอขี้ดาบสองตามมาก็ได้.

กสทช. เปิดตัว 'กะทิ' สายรัดข้อมืออัจฉริยะติดตามข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ

ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากในแต่ละปีมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่กลับถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างและข้อจำกัด ระหว่าง “ผู้สูงอายุ” กับ “เทคโนโลยี” ทำให้ผู้สูงอายุปรับตัวไม่ทัน และไม่มีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงพอ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เพื่อดำเนินโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อนำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ จนเกิด prototype สายรัดข้อมืออัจฉริยะ “กะทิ” ที่เป็นหนึ่งใน Box set ของอุปกรณ์ IoT สำหรับติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ขึ้นมา

“กะทิ” จัดว่าเป็นอุปกรณ์ IoT Health Monitoring ต้นแบบของโครงการ ที่สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ มาในรูปแบบสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ที่ทำงานเป็นระบบแบบเรียลไทม์ โดยมีพีเจเออร์ที่มาช่วยในการบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ อันได้แก่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart



กสทช. เปิดตัว “กะทิ” สายรัดข้อมืออัจฉริยะติดตามข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ



BOX SET ที่มีอุปกรณ์ Medical IoT ครบจบในกล่องเดียว



สายรัดข้อมืออัจฉริยะ “กะทิ”

Rate) การวัดอุณหภูมิร่างกาย การวัดความเข้มข้นของออกซิเจน การนับจำนวนก้าวและระยะทางการเดิน ระบบ Sleep มอนิเตอร์ที่บันทึกการนอนหลับ รวมถึงวัดการเผาผลาญแคลอรีแบบ All Day Activity สามารถกันน้ำได้ลึก 1 เมตร ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งยังมี

ระบบการยืนยันตัวตนด้วยคิวอาร์โค้ด โดยในขนาดที่สามารถต่อยอดในเรื่องของ Calling feature และ SOS feature จะส่งพร้อมตำแหน่งที่อยู่ ปัจจุบันหากเกิดอุบัติเหตุกับผู้สวมใส่ ซึ่งจะสามารถเชื่อมการทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

ที่สำคัญ “กะทิ” สามารถบันทึกข้อมูลผ่านซิมโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้ อีกทั้งยังสามารถบันทึกถึงกล่อง Access Point เพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถส่งข้อมูลได้เลย โดยไม่ต้องมีการลง Application ทางโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนผ่านทางอีเมล

เพื่อลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ สำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้จัดทำได้จัดทำ BOX SET ที่มีอุปกรณ์ Medical IoT ต่างๆ สามารถวัดค่าสุขภาพต่างๆ ที่เป็นแบบ Home Medical Grade ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด และเครื่องวัดความเค็ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้สูงอายุสามารถวัดค่าและส่งข้อมูลด้วยตัวเองผ่านกล่องเกตเวย์เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในการส่งข้อมูลเข้าระบบ

อุปกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาขึ้นจากสถานการณ์จำลองของบริการดิจิทัลบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Things หรือ 5G ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน อาทิ กทปส., กรมกิจการผู้สูงอายุ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ฯลฯ ผู้สูงอายุได้มีการทดลองใช้ระบบนำร่องดังกล่าวถึง 2,000 ราย และบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการของจังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสงขลา โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด รวมถึงผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดสวัสดิการผู้สูงอายุยุค 5G ผ่านการทำ Digital Health Innovation เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสม่ำเสมอในการดูแลสุขภาพ และสามารถใช้ชีวิตสังคมในระยะยาวได้อย่างมีความสุข ตลอดจนทางภาครัฐยังได้มีข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งประเทศไทย เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การทำ Thailand Personal Health AI กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายในลำดับต่อไป โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุของไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตยืนยาว